

KARAMIHAN SA MGA MANGGAGAWA NG NUTRICION AT EVS AY NAIS NA MAGKAROON NG UNYON!



**Naghain kami at humiling ng halalan ng
unyon para magkaisa kaming
magtataguyod para sa ating sarili, sa
ating pamilya at sa ating mga pasyente!**





Kamakailan lamang, ang malakas na karamihan ng mga manggagawa ng Nutricion at EVS sa Ang MountainView Hospital ay pumirma ng mga card ng unyon na nagsasabing nais naming sumali sa aming mga katrabaho sa MountainView, Sunrise at Southern Hills. Sino ang mga miyembro ng SEIU Local 1107!

Bilang mga dedikadong manggagawa, napakahalaga na magkaroon tayo ng boses sa ating mga trabaho, kabilang ang kakayahang makipag-kasuando para sa mas mahusay na sahod, benepisyo, tauhan at kondisyon sa pagtatrabaho.

Ang mga miyembro ng SEIU 1107 kamakailan ay nanalo ng isang makasaysayang kontrata ng unyon na kinabibilangan ng 13.75% na pagtaas sa loob ng tatlong taon at iba pang mga pagtaas ng sahod. Naniniwala kami na karapat-dapat kami sa parehong upuan sa mesa.

Upang makamit ang mga kagyat na pagpapabuti. Sa industriya na ekonomiya at pangangalagang pangkalusugan ngayon, hindi natin kayang mag-isa nang walang proteksyon ng unyon. Ang SEIU ay ang pinakamalaki, pinakamalakas at pinaka-epektibong unyon ng pangangalagang pangkalusugan sa Amerika, na kumakatawan sa libu-libong mga medikal na propesyonal.

Sama-sama, matiyak natin ang pinakamahusay na trabaho at kalidad ng pangangalaga para sa mga pasyente!



SUMALI SA AMIN!

Mag-sign ng isang union card at hilingin sa LAHAT ng inyong mga katrabaho na mag-sign din— Pak Kan aug QR Code gamit ang inyong sa ituro ang camera ng iyong telepono dito:



PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON, tumawag Patrick O'Connor at 702-934-4961

Bakit madalas na tutol ang management sa mga na may mga manggagawa boses ng unyon?

Kung walang unyon, ang pamamahala ay may lahat ng kapangyarihan sa paggawa ng desisyon at ang mga propesyonal ay walang sasabihin. Kapag ang mga propesyonal ay bumubuo ng isang unyon, umupo kami sa pamamahala at makipag-ayos ng isang nakasulat na kontrata na may mga pagpapabuti sa trabaho. Sa madaling salita, ang pagsali sa isang unyon ay nangangahulugan na ang mga medikal na propesyonal ay may tunay na upuan sa mesa at maaaring mahirap tanggapin ito ng pamamahala sa una. Ngunit ipinakita ng mga miyembro ng SEIU na kapag nanalo tayo sa ating unyon, maaari tayong magkaroon ng relasyon sa management batay sa paggalang sa isa't isa.